



ความช่วยเหลือสำหรับบิดามารดาหลังการแยกกันอยู่

ในกรณีที่ครอบครัวที่กำลังแตกแยกมีความขัดแย้งสูงในเรื่องข้อตกลงเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร รัฐบาลออสเตรเลียจัดเงินทุนอุดหนุนโครงการคำสั่งการเลี้ยงดูบุตร (Parenting Orders Program) และบริการการร่วมมือในการเลี้ยงดูบุตร หลังการแยกกันอยู่ (Post Separation Cooperative Parenting) ทั่วประเทศออสเตรเลีย เพื่อช่วยบิดามารดา มุ่งเน้นที่บุตรของตน

โครงการคำสั่งการเลี้ยงดูบุตร และบริการการร่วมมือในการเลี้ยงดูบุตรหลังการแยกกันอยู่ คืออะไร?

โครงการคำสั่งการเลี้ยงดูบุตรและบริการการร่วมมือในการเลี้ยงดูบุตรหลังการแยกกันอยู่เป็นโครงการเลี้ยงดูบุตรหลังการแยกกันอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยกฎหมายครอบครัว ทั้งสองบริการนี้ช่วยให้ บิดามารดาที่แยกกันอยู่และมีความขัดแย้งสูงทราบ ว่าความขัดแย้งของบิดามารดา มีผลกระทบต่อบุตรอย่างไร และทำไมบุตรจึงต้องการ ให้บิดามารดาสนับสนุนความสัมพันธ์ของเขา กับบิดามารดาอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองบริการนี้ช่วยให้บิดามารดา มุ่งเน้นที่ความต้องการของเด็ก แทนที่จะเป็นความขัดแย้ง และการร่วมกำหนดข้อตกลง เพื่อช่วยบิดามารดาและสมาชิกคนอื่นในครอบครัว ใช้เวลากับบุตร

ทำไมจึงไปโครงการคำสั่งการเลี้ยงดูบุตร?

บางครั้งครอบครัวที่แตกแยก อาจไม่สามารถตกลงกันได้ เกี่ยวกับข้อตกลงในการพบบุตรของพวกเขา และคำสั่งการเลี้ยงดูบุตรไม่ได้ผล บิดามารดาอาจไปขอให้ศาลออกคำสั่งการเลี้ยงดูบุตรมาแล้ว แต่ก็ยังคงมีปัญหา เกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งเหล่านั้น โครงการคำสั่งการเลี้ยงดูบุตรสามารถช่วยเหลือบิดามารดาในการรับฟัง สิ่งที่เด็กต้องการและจำเป็นสำหรับเด็ก ในแต่ละช่วงอายุ และขั้นตอนการพัฒนาของพวกเขา

ทำไมจึงต้องใช้บริการการร่วมมือในการเลี้ยงดูบุตรหลังการแยกกันอยู่?

บิดามารดาหลายคนทราบ ว่าความขัดแย้งระหว่างพวกตน ทำให้บุตรของตนไม่มีความสุข แต่รู้สึกว่าคุณไม่สามารถทำอะไรได้ เด็กอาจกำลังมีปัญหาด้านอารมณ์ ถึงแม้ว่าเมื่อคุณจากภายนอก พวกเขาจะดูเหมือนเป็นปกติสุขก็ตาม บริการความร่วมมือในการเลี้ยงดูบุตรหลังการแยกกันอยู่สามารถช่วยให้คุณทราบ ว่าบุตรต้องการอะไร หลังจากที่บิดามารดาของคุณแยกกันอยู่ และหาวิธีช่วยเหลือบุตรของคุณ

บริการการร่วมมือในการเลี้ยงดูบุตรหลังการแยกกันอยู่ ไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขจัดกรณีพิพาทกับบิดามารดาอีกฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นเรื่องที่ว่าความขัดแย้งของบิดามารดาที่แยกกันอยู่ มีผลกระทบต่อบุตรอย่างไร และท่านสามารถทำอะไรได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ในฐานะคนๆหนึ่ง บริการนี้สามารถช่วยท่านหาวิธี ช่วยบุตรของท่าน ไม่ว่าจะกำลังอยู่กับคุณหรือไม่ตาม

โครงการคำสั่งการเลี้ยงดู บุตรมีระยะเวลาานเท่าใด?

โครงการคำสั่งการเลี้ยงดูบุตรสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้นานเท่าที่พวกเขาต้องการ ทั้งนี้ อาจจะเป็นเวลาสามเดือนหรือนานถึงสองปีก็ได้

บริการการร่วมมือในการเลี้ยงดูบุตรหลัง การแยกกันอยู่มีระยะเวลานานเท่าใด?

ตามปกติ การสัมมนาเชิงวิชาการใช้เวลาประมาณครึ่งวัน หลังจากนั้น

บริการการร่วมมือในการเลี้ยงดูบุตรหลังการแยกกันอยู่สามารถให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือต่อไป โดยอาจจะเป็นไม่กี่สัปดาห์หรือหลายเดือนก็ได้

คุณรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือไม่?

โครงการคำสั่งการเลี้ยงดูบุตรและบริการการร่วมมือในการเลี้ยงดูบุตรหลังการแยกกันอยู่มีการเตรียมการพร้อมใช้

เพื่อป้องกันความปลอดภัยของลูกและเจ้าหน้าที่ หากท่านมีข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของท่าน หรือความปลอดภัยของบุตรของท่าน

ท่านควรรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของแผนกบริการทราบ โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

บุตรของข้าพเจ้าจะปลอดภัยหรือไม่?

ความปลอดภัยของสมาชิกทุกคนในครอบครัวนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

สำหรับ โครงการคำสั่งการเลี้ยงดูบุตรและบริการการร่วมมือในการเลี้ยงดูบุตรหลังการแยกกันอยู่ โปรดปรึกษาเจ้าหน้าที่

ถ้าท่านมีข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของบุตรของท่าน

ใครสามารถใช้บริการของโครงการคำสั่งการเลี้ยงดูบุตรและบริการการร่วมมือในการเลี้ยงดูบุตรหลังการแยกกันอยู่?

บิดามารดาที่แยกกันอยู่ซึ่งไม่พุดกันหรือมีปัญหาเกี่ยวกับข้อตกลงในการเลี้ยงดูบุตรหรือคำสั่งศาล

สามารถขอรับบริการจากโครงการคำสั่งการเลี้ยงดูบุตรและบริการการร่วมมือในการเลี้ยงดูบุตรหลังการแยกกันอยู่ได้

ท่านสามารถเข้าร่วมในบางโครงการตามลำพังหรือในฐานะสามีภรรยาหรือเป็นครอบครัวก็ได้ บุตรของท่านก็ สามารถมีส่วนร่วมได้เช่นกัน

บิดามารดาที่แยกทางกัน ซึ่งไม่สามารถสื่อสารโดยไม่ทะเลาะกันได้ สามารถขอรับบริการการร่วมมือในการเลี้ยงดูบุตรหลังการแยกกันอยู่ทางได้

ฝ่ายบริการจะจัดให้บิดามารดาพบในเวลาต่างกัน เพื่อที่ทั้งสองฝ่ายก็จะไม่ต้องพบกัน โครงการนี้มีเป้าหมายที่ผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายในฐานะรายบุคคล

และมีประโยชน์ ถึงแม้ว่าจะมีบิดามารดาเพียงฝ่ายเดียวเข้าร่วมโครงการ

จะเกิดอะไรขึ้นในระหว่างโครงการคำสั่งการเลี้ยงดูบุตร?

มีหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจเกิดขึ้น ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการคำสั่งการเลี้ยงดูบุตร สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึง การพูดคุยกับผู้ให้คำปรึกษาครอบครัว

การเข้าร่วมในการสัมมนาข้อมูล การมีส่วนร่วมในกลุ่มการเรียนรู้กับบิดามารดาคนอื่น ๆ ซึ่งกำลังมีปัญหาคล้ายกัน และพยายามจัดข้อพิพาทในครอบครัว

ถ้าบิดามารดาทั้งสองฝ่ายเต็มใจ

จะเกิดอะไรขึ้นที่บริการการร่วมมือในการเลี้ยงดูบุตรหลังการแยกกันอยู่?

มีหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจเกิดขึ้น ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของบริการการร่วมมือในการเลี้ยงดูบุตรหลังการแยกกันอยู่ สิ่งหนึ่งที่จะมีเสมอ

คือการสัมมนาเชิงวิชาการ ร่วมกับบิดามารดาผู้อื่นที่มีปัญหาคล้ายกัน นอกจากนี้ ผู้ให้คำปรึกษาครอบครัวก็จะให้ความช่วยเหลืออื่นๆ ด้วย ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับความต้องการของท่าน บริการฯ จะอธิบายว่าท่านสามารถคาดหวังสิ่งใดได้บ้างเมื่อท่านพูดคุยกับพวกเขา

มีความช่วยเหลืออะไรสำหรับบุตรของข้าพเจ้า?

ในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการคำสั่งการเลี้ยงดูบุตร เด็กจะสามารถพูดคุยกับผู้ให้คำปรึกษาครอบครัวได้ นอกจากนี้ เด็กยังสามารถเข้าร่วมกลุ่มกับเด็กคนอื่น ซึ่งมีครอบครัวที่ประสบปัญหาคล้ายกัน นี่ช่วยให้เด็กเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในครอบครัว

บริการการร่วมมือในการเลี้ยงดูบุตรหลังการแยกกันอยู่ มีเป้าหมายในการช่วยเหลือเด็กผ่านทางบิดามารดาของพวกเขา องค์กรบางแห่งอาจให้คำปรึกษาหรือความช่วยเหลือเฉพาะทางอื่นๆ สำหรับเด็กด้วย โปรแกรมที่ต่างออกไป หรืออาจจะมีการแนะนำบริการอื่นในท้องถิ่นให้กับพวกเขา ท่านสามารถปรึกษาหรือเกี่ยวกับความต้องการของบุตรของท่านกับบริการฯ ได้ตลอดเวลา

ข้าพเจ้าสามารถใช้โครงการคำสั่งการเลี้ยงดูบุตรหรือบริการการร่วมมือในการเลี้ยงดูบุตรหลังการแยกกันอยู่ได้เมื่อใด?

ศาลอาจสนับสนุนหรือสั่งให้บิดามารดาเข้าโครงการหรือบริการ บริการติดต่อของเด็ก ศูนย์ความสัมพันธ์ในครอบครัว

ผู้ให้คำปรึกษาครอบครัวหรือบริการอื่นๆ ที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวของท่านหลังการแยกกันอยู่ อาจส่งต่อท่านหรือบิดามารดาฝ่ายหนึ่งของบุตรของท่านไปโครงการคำสั่งการเลี้ยงดูหรือบริการการร่วมมือในการเลี้ยงดูบุตรหลังการแยกกันอยู่ได้ บางครั้ง บิดามารดาตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะไปโครงการคำสั่งการเลี้ยงดู บุตรหรือบริการการร่วมมือในการเลี้ยงดูบุตรหลังการแยกกันอยู่

สิ่งที่ข้าพเจ้าพูดจะเป็นความลับหรือไม่?

เป็น ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยกฎหมายครอบครัว ทุกสิ่งที่ท่านพูด ในโครงการคำสั่งการเลี้ยงดูบุตร

หรือบริการการร่วมมือในการเลี้ยงดูบุตรหลังการแยกกันอยู่ ต่อหน้าของผู้ให้คำปรึกษาครอบครัว หรือ ผู้ปฏิบัติงานการจัดกรณีพิพาทในครอบครัวนั้น เป็นความลับ ยกเว้นในบางสถานการณ์ เช่น เพื่อป้องกันภัยคุกคามร้ายแรง ต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

หรือเพื่อป้องกันการก่อความผิดทางอาญา ผู้ให้คำปรึกษาครอบครัวหรือผู้ปฏิบัติงานการจัดกรณีพิพาทในครอบครัวต้องรายงาน เรื่องการทารุณเด็ก หรือมีความเสี่ยงของการทารุณกรรม ให้เจ้าหน้าที่ทราบและนี้อาจถูกใช้เป็นหลักฐานได้ในบางกรณี

จะมีค่าใช้จ่ายเท่าไร?

บางที ท่านจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ของโครงการคำสั่งการเลี้ยงดูบุตร หรือบริการการร่วมมือในการเลี้ยงดูบุตรหลังการแยกกันอยู่ จำนวนเงินที่ท่านจะต้องจ่ายนั้น ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินของท่าน แจ้งให้บริการฯทราบ ถ้าท่านเป็นผู้มีรายได้น้อย หรือประสบปัญหาด้านการเงิน เพราะบริการฯ จะได้เตรียมการให้พร้อมใช้ เพื่อให้แน่ใจ ว่าท่านยังคงสามารถเข้าร่วมโครงการได้

การไปศาล

ถ้าท่านตัดสินใจ ไปขอคำวินิจฉัยจากศาล เกี่ยวกับบุตรของท่านศาลอาจแนะนำ หรือสั่งให้ท่าน หรือบิดามารดาอีกฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งคู่ เข้าร่วมโครงการเลี้ยงดูบุตรหลังการแยกกันอยู่ ศาลสามารถสั่งการเข้าร่วมโปรแกรมเหล่านี้ได้ตลอดเวลา ระหว่างการดำเนินการในชั้นศาล นอกจากนี้ ศาลยังสามารถสั่งให้ท่าน หรือบิดามารดาอีกฝ่ายหนึ่ง เข้าร่วมในการส่งมอบบุตร หรือการเยี่ยมบุตรภายใต้การควบคุมดูแล ที่บริการติดต่อของเด็ก หากท่าน หรืออีกฝ่ายหนึ่ง ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งการเลี้ยงดูบุตร ศาลอาจเพิ่มคำสั่ง ให้ท่านเข้าร่วมโครงการการเลี้ยงดูบุตรหลังการแยกกันอยู่ ศาลอาจสั่งให้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล จ่ายค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ของอีกฝ่าย สำหรับการพิจารณาคดี

ข้าพเจ้าจะหาโครงการคำสั่งการเลี้ยงดูบุตรหรือบริการการร่วมมือในการเลี้ยงดูบุตรหลังการแยกกันอยู่ได้อย่างไร?

ท่านสามารถโทรศัพท์ต่อสายบริการให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวที่หมายเลข **1800 050 321** ระหว่างเวลา **8.00 น. ถึง 20.00 น.** วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และวันเสาร์ **10.00 น. ถึง 16.00 น.** (ยกเว้นวันหยุดราชการแห่งชาติ)

พวกเขาสามารถช่วยท่านหาโครงการหรือบริการหรือแนะนำบริการอื่นที่เหมาะสมใกล้บ้านให้ท่านได้

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถไปที่ความสัมพันธ์ในครอบครัวออนไลน์ ที่ www.familyrelationships.gov.au เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับบริการด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวบริการอื่นๆ